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นำยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพิจำรณำเกี่ยวกับทิศทำงกำรยุบสภำ 

 ภายหลังจากร่างกฎหมายว่าด้วยการออกพันบัตรรัฐบาลเพ่ือแก้ไขงบประมาณขาดดุลที่ดูเหมือนว่าจะ
ส่งเสริมให้มีการพิจารณาการยุบสภาผู้แทนผู้ราษฎรเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ นายโนะดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ได้ตัดสินใจเข้าสู่การพิจารณาเกี่ยวกับการยุบสภาซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ โดยนายโนะดะ ยืนยันค า
กล่าวที่ว่า ตนตระหนักดีเก่ียวกับการถามหาความเชื่อมั่นไว้วางใจของตนเองที่มีต่อประชาชนในมิช้านี้ อย่างไร
ก็ตาม ภายในพรรคประชาธิปัตย์ยังมีเสียงคัดค้านอย่างมากให้ชะลอการยุบสภาออกไป ซึ่งคาดว่ านายโนะดะ 
จะพิจารณาช่วงเวลาในการประกาศยุบสภาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปหลังจากดูสภาพการณ์ภายในพรรคเสียก่อน 
 ทั้งนี้ รัฐสภาญี่ปุ่น จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณในวันที่ ๑๒ และ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ โดยในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะมีการอภิปรายหารือระหว่างหัวหน้าพรรค ซึ่งได้แก่ นายโนะดะ 
และนายอะเบะ หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย และผู้แทนพรรค ซึ่งได้แก่ นายโคะซะวะ จากพรรคโคะคุมินเซคัทสึ
กะ อิจิ และนายยะมะกุจิ จากพรรคโคเม 
 ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารซึ่งจะต้องตัดสินช่วงเวลาในการยุบสภาผู้แทนราษฎร       
พรรคเสรีประชาธิปไตยได้แสดงท่าทีที่จะให้ความร่วมมือในการผ่านกฎหมายว่าด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาล       
เพ่ือแก้ไขงบประมาณขาดดุล การปรับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และจ านวนเขตเลือกตั้งใหม่ตาม
จ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งแสดงความคิดเพ่ือเร่งรัดการให้ค ามั่นสัญญาที่จะยุบสภาในปีนี้ โดย
นายโนะดะได้กล่าวต่อ  เรื่องนี้ว่า ตนยังไม่ได้ระบุอะไร และยังไม่มีความชัดเจนใดเลย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
เน้นย้ าเรื่องความไม่ชัดเจนของช่วงเวลาที่จะมีการยุบสภาในขณะนี้ 
 อย่างไรก็ตาม นายโนะดะได้เริ่มพิจารณาทิศทางในการยุบสภาภายในปีนี้ หลังจากสภาพการณ์ที่เป็น
สัญญาณส่งเสริมให้มีการพิจารณาเรื่องการยุบสภาเริ่มมีให้เห็นเรื่อยๆ อาทิ ความเป็นไปได้ที่ร่างกฎหมาย  ว่า
ด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือแก้ไขงบประมาณขาดดุลจะสามารถผ่านความเห็นชอบจากสภาได้  ความ
ตระหนักถึงความไว้วางใจของตนที่มีต่อประชาชน เป็นต้น  
 นอกจากนี้ นายโนะดะ ยังได้แถลงเกี่ยวกับการเข้าร่วมเจรจาในฐานะตัวแทนประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
ความตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เอเซีย และแปซิกฟิก และต้องการน าประเด็นดังกล่าวมาเป็นประเด็นในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป รวมทั้งเร่งด าเนินการหารือกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความระแวดระวังในเรื่องธุรกิจรถยนต์ต่อ
การเข้าร่วมของญี่ปุ่น ซึ่งในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายโนะดะ ได้หารือกับเลขานุการพรรค
ประชาธิปัตย์ที่ท าเนียบนายกรัฐมนตรีเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความตกลงดังกล่าว รวมทั้งการ
จัดการบริหารสภาต่อจากนี้ไป 
 ส่วนเรื่องของการยุบสภานั้นมีเสียงที่ให้การสนับสนุนให้มีการยุบสภาจากสมาชิกฝ่ายรัฐบาล และ
สมาชิกภายในพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากมีแนวคิดที่แตกต่างจากพรรค อย่างไรก็ตาม ยังมีเสียงคัดค้านให้
เลื่อนการยุบสภาออกไปเช่นกัน ซึ่งในขณะนี้ความนิยมของคณะรัฐมนตรี และพรรคประชาธิปัตย์ลดลง การ
เลือกตั้งจะไม่ 
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สามารถต่อสู้ทางการเมืองได้ ทั้งนี้ สมควรที่จะเร่งให้คณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะจะดีกว่า ถ้านายโนะดะ
พยายามที่จะยุบสภา ซึ่งนายโนะดะจะต้องดูสภาพการณ์ภายในพรรค และต้องพิจารณาตัดสินใจอย่าง
รอบคอบเกี่ยวกับช่วงเวลาการยุบสภาที่เหมาะสม และเป็นรูปธรรม  
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